

# 30 Day LEGO Challenge

เปิดเรียงตามลำดับทีละวัน ห้าม! แอบดูของวันอื่นนะ ;)

กฎข้อเดียวคือ ต้องใช้จินตนาการของตัวเอง

Day 1 คุณได้รับจ้างให้สร้าง รถไฟเหาะขึ้นใหม่ให้ กับสวนสนุกแห่งหนึ่ง	Day 2 องค์การนาซ่าต้องการ ให้คุณสร้างจรวดอวกาศ ลำใหม่ให้หน่อย	Day 3 คุณพ่อคุณแม่อยากได้ บ้านหลังใหม่ คุณสร้าง ให้หน่อยได้ไหม ;)	Day 4 ขอสิ่วจ้งคุณให้ไป สร้างฉากในหนังเรื่อง สตาร์ วอร์ส ภาคใหม่
Day 5 คุณได้เข้าร่วมแข่งขัน สร้างตึกที่สูงที่สุดในโลก โลก คุณจะชนะไหม?	Day 6 คุณติดอยู่บนดาวอังคาร คุณต้องการยานอวกาศ เพื่อพาตัวเองกลับบ้าน	Day 7 คุณได้รับจ้างให้สร้าง รถกระบะที่แข็งแรงที่สุด ขึ้นมา	Day 8 คุณติดอยู่บนเกาะร้าง คุณต้องใช้เรือลำหนึ่ง เพื่อพาตัวเองกลับบ้าน
Day 9 กัปตันยุคต้องการเรือ โจรสลัดลำใหม่ คุณ ช่วยสร้างให้เขาหน่อย	Day 10 คุณกำลังวางแผนสร้าง บ้านต้นไม้สวยๆ ขึ้นมา หลังหนึ่ง ลงมือได้เลย!	Day 11 คุณได้รับจ้างให้สร้าง ปราสาทหลังหนึ่งให้กับ เจ้าชายและซินเจอรอลล่า	Day 12 คุณได้รับจ้างให้สร้าง ไก้มแมชชีนให้กับนัก วิทยาศาสตร์คนหนึ่ง
Day 13 ท่านนายกรัฐมนตรีขอ ให้คุณสร้างอนุสาวรีย์ รูปปั้นของใครก็ได้ขึ้นมา	Day 14 Mr. Hilton ขอให้คุณ ช่วยสร้างโรงแรมใหม่ ให้กับเค้าหน่อย	Day 15 มีโรงละครสัตว์มาเปิด ใหม่ในเมือง คุณช่วย สร้างเต็นท์โรงละครให้ที่	Day 16 นักสำรวจกำลังจะออก เดินทางไปดินแดนแห่ง ใหม่ เค้าต้องการรถม้า
Day 17 เรากำลังจะลงแข่งรถกัน ช่วยสร้างรถที่เร็วที่สุดใน โลกให้หน่อยได้ไหม	Day 18 อากาศร้อนเหลือเกิน ช่วยสร้างมนุษย์หิมะกับ เมืองหิมะให้ฉันที~	Day 19 ชาวเมืองขอร้องให้คุณช่วย สร้างสะพานข้ามแม่น้ำ ที่ล้อมรอบเมืองอยู่ให้ที	Day 20 ได้เวลาปาร์ตีพิซซ่าแล้ว! ช่วยออกแบบพิซซ่าหน้า ต่างๆ ให้แขกในงานที
Day 21 คุณได้รับจ้างให้สร้าง โรงพยาบาลแห่งใหม่ ให้กับชาวเมือง	Day 22 เจ้าหมาที่บ้านแอบมุดรั้ว หนีออกไปอยู่เรื่อยเลย สร้างรั้วบ้านใหม่ให้ที	Day 23 คุณย่นเวลากลับไปใน ยุคโบราณ ช่วยสร้างวัด สวยๆ ให้ภูหน้อยจะ	Day 24 ธนาคารเฟิ่งโตนโจรปล้น ขอตูเซฟหลังใหม่ ที่ใครๆ ก็เจาะเข้าไปไม่ได้ให้ที
Day 25 ขอตูทองนอนในฝัน ของเธอน้อยสิจะ มากที่สุด?	Day 26 คุณได้รับเลือกให้เป็น เจ้าเมือง ขออุทงซาดิ ประจำเมืองของคุณที	Day 27 มนุษย์ต่างดาวกำลังบุก โลก ขอหุ่นยนต์ต่อสู้เพื่อ ปกป้องชาวโลกจ่วน!	Day 28 มนุษย์ต่างดาวแพจันได้ พวกเขาชอบหุ่นยนต์ของ เรา สร้างให้พวกเขาที
Day 29 คุณได้รับจ้างให้สร้าง บ้านที่ทากจากเลโก้สี เหลืองทั้งหมด	Day 30 พายุหิมะกำลังถล่มเรา อย่างหนัก เราต้องใช้ สโนว์โมบิลตัวยาวนี้เลย!		

คุณชอบ  
วัน ไทน  
มากที่สุด?